

BÁO CÁO

Sơ kết thực hiện Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Thực hiện Công văn số 1240/UBND-LĐT BXH ngày 05/6/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Lộc Hà - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện về việc sơ kết thực hiện các nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; UBND xã Hộ Độ báo cáo kết quả thực hiện như sau :

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của tỉnh, UBND xã đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện nhằm triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã; chỉ đạo ban chính sách xã phối hợp với các ban, ngành liên quan, các thôn cũng đã tuyên truyền các văn bản lĩnh vực người có công đến các tầng lớp Nhân dân về chính sách người có công bằng nhiều hình thức như thông qua các cuộc họp thôn phố, sinh hoạt chi bộ, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó tập trung vào các văn bản như: Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 về ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 55/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng... Qua đó, nhận thức của tầng lớp Nhân dân được nâng lên, bản thân người có công cũng nhận thấy được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, từ đó tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, góp phần thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu chung của huyện.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến

UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức, các thôn tuyên truyền quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đến cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức như tuyên truyền qua các cuộc họp, sinh hoạt, các ngày lễ kỷ niệm 27/7...; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã và của thôn.

Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân đối với chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn huyện.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác xác nhận người có công với cách mạng

Hiện nay, UBND xã bố trí 01 công chức văn hóa chính sách có đủ năng lực, phẩm chất, đúng chuyên môn đào tạo phụ trách công tác người có công với cách mạng và các lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội. Công chức phụ trách công tác người có công với cách mạng ở cấp xã được đào tạo đúng với chuyên môn nghiệp vụ, công việc.

Công chức chính sách được giao để thực hiện công tác người có công với cách mạng về cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc được giao. Tuy nhiên, khối lượng công việc và văn bản của lĩnh vực người có công rất rộng nên trong vẫn đề thực hiện nhiều khi còn chưa kịp thời.

Công tác phổ biến, tuyên truyền thủ tục, hồ sơ công nhận người có công với cách mạng:

UBND xã đã chỉ đạo công chức văn hóa chính sách phối hợp với ban văn hóa Truyền thông của xã, Trang thông tin điện tử xã tăng cường đưa tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổng rà soát của Chính phủ, các bộ ngành chức năng và của tỉnh; tuyên truyền các chế độ, chính sách gồm chính sách trợ cấp hàng tháng, chính sách trợ cấp một lần, chính sách ưu đãi về giáo dục, đào tạo, hỗ trợ nhà ở, điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe, chính sách giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gia đình người có công; chính sách tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chính sách xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

UBND xã cũng đã chỉ đạo các thôn tuyên truyền phổ biến quy định về ưu đãi người có công với cách mạng đến cán bộ xã, cán bộ thôn và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ xã đến thôn.

- Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước và nghiệp vụ thực hiện việc công nhận người có công với cách mạng:

Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngoài việc nâng cao năng lực chuyên môn, các công chức phụ trách công tác người có công các cấp cập nhật, tiếp thu các văn bản mới triển khai của Trung ương, của Tỉnh để từ đó nắm bắt được các quy định, thủ tục mới trong qua trình thực hiện công việc tại địa phương, thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách đến người dân.

- Công tác phối hợp quản lý nhà nước về việc công nhận người có công với cách mạng:

Phối hợp với ban, ngành, đoàn thể cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, cụ thể để bảo đảm về thủ tục hồ sơ, phối hợp với cơ quan: Quân sự, Công an, Cựu chiến binh... trong việc thực hiện xem xét, giải quyết các chế độ về thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam.

2. Công tác thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Việc chi trả chế độ chính sách: Hàng tháng thực hiện công tác chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng đúng, đủ, chính xác cho 123 lượt với tổng số tiền chi trả là trung bình hàng tháng hơn 280 triệu đồng.

- Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết chế độ cho các đối tượng người có công và thân nhân, cụ thể:

+ Từ năm 2021 đến nay đã thực hiện xác nhận cho 04 trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ thương binh và bệnh binh bao gồm: 1. Ông Trương Bá Đại, 2. Ông Nguyễn Văn Thiện, 3. Ông Phan Đình Bé, 4. Ông Phạm Văn Tuyển

+ Số đối tượng số NCC được xác nhận theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP đề nghị xem xét: 05 người (mới chỉ kê khai hồ sơ bước đầu) gồm: 1. Ông Phan Đình Hùng, 2. Ông Phan Đình Minh, 3. Ông Nguyễn Sơn. 4 Ông Nguyễn Văn Tiến. 5 ông Trương Bs Lợi. 6 Ông Trương Đình Lý

+ Thực hiện Chế độ trợ cấp một lần nhiều đối tượng hoạt động kháng chiến: Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg; Nghị định số 150/2006/NĐ- CP: Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

+ Làm hồ sơ 01 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ.

+ Tổng hợp đăng ký chế độ điều dưỡng Người có công năm 2024 là 37 đối tượng. Trong đó: điều dưỡng tập trung là 7 người, điều dưỡng tại nhà là 30 người.

- Công tác thăm hỏi tặng quà: Tham mưu xây dựng Kế hoạch thăm, tặng quà và chuyển quà tặng của Chủ tịch nước, quà tặng của Tỉnh, của huyện, của xã nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đến các đối tượng gia đình chính sách người có công với hơn 300 suất quà, trị giá hơn 100 triệu đồng.

3. Công tác quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

- Công tác quản lý, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ ở các xã đã đi vào nền nếp, ổn định, thường xuyên phục vụ tốt việc thăm viếng của các cơ quan, đoàn thể và Nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn xã đang quản lý đài tưởng niệm liệt sỹ với số lượng 99 bia mộ liệt sỹ và 8 bà mẹ VNAH. Hàng năm, vào các dịp 27/7, tết Nguyên đán và các sự kiện trọng đại của xã diễn ra, UBND xã đều tổ chức lễ viếng, báo cáo anh linh các anh hùng liệt sĩ về những kết quả đã đạt được của huyện trong thời gian qua. Trong các dịp lễ, tết UBND xã đã phối hợp cơ quan liên quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lễ thấp nển tri ân tới các liệt sỹ, bà mẹ VNAH.

- Cùng với việc chăm sóc, tri ân người có công với cách mạng và thân nhân, vào năm 2021 được sự quan tâm của UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Nghĩa trang liệt sĩ xã đã được tỉnh đầu tư tu bổ, sửa chữa chỉnh trang lại dài tương niệm liệt sỹ xanh, sạch, đẹp. Hiện nay, rất khang trang, sạch sẽ, thể hiện sự tôn nghiêm của Nghĩa trang nơi các anh linh liệt sỹ an nghỉ. Nghĩa trang được xây tường rào bao quanh, có cây xanh che bóng mát, thường xuyên được quản trang dọn dẹp sạch sẽ để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý cũng như các hoạt động của công tác “Đền ơn đáp nghĩa” tại Nghĩa trang liệt sĩ xã, nhất là vào những dịp lễ, tết, di chuyển hoặc tiếp nhận hài cốt liệt sỹ...

4. Công tác huy động, nguồn lực chăm sóc, ưu đãi người có công

- Các ban ngành, đoàn thể cấp xã, ban công tác mặt trận các thôn đã nắm chắc và phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình để tham gia tuyên truyền, vận động, xã hội hóa có hiệu quả các nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Nhờ đó các chính sách đối với người có công đã được triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng được cải thiện và nâng cao.

- Các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công đã có nhiều cố gắng, xác định được vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, đã tích cực phối hợp triển khai tổ chức thực hiện việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” rất có hiệu quả, như tổ chức khám sức khỏe cho các đối tượng chính sách, thực hiện điều trị, chăm sóc sức khỏe người có công khi ốm đau, tổ chức các đợt thăm hỏi tặng quà, động viên gia đình chính sách, hỗ trợ trồng rừng, hỗ trợ sửa chữa nhà ở về kinh phí và ngày công, tặng sổ tiết kiệm ...

- Trong những năm qua được sự hỗ trợ từ ngân sách cấp trên và nguồn hỗ trợ từ các mạnh thường quân đã xây mới 01 nhà thờ cúng liệt sỹ và sửa chữa được làm mới cho người có công có khó khăn về nhà ở. UBND xã cũng đã thực hiện việc vận động các nguồn hỗ trợ từ các kênh để thực hiện việc tặng quà vào các dịp lễ tết cho các đối tượng người có công, thân nhân gia đình người có công.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra

- Trong những năm qua, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các quy định. Đối tượng là người có công và thân nhân của người có công cơ bản đã nắm được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách đối với người có công với cách mạng. Người có công với cách mạng được chăm sóc, được hưởng các chế độ ưu đãi đầy đủ, kịp thời theo quy định, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công trên địa bàn, đưa chính sách ưu đãi, chăm sóc người có công đến với người dân, đảm bảo công bằng và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, NGUYÊN NHÂN

1. Khó khăn vướng mắc tại các Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP và Nghị định số 55/2021/NĐ-CP

- Vướng mắc do quy định về thủ tục hành chính: Không có.

- Vương mắc về các điều khoản quy định chi tiết của Nghị định: Không có.

2. Khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật khác có liên quan đến việc thực hiện các Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP và Nghị định số 55/2021/NĐ-CP: Không có.

IV. Khó khăn, vướng mắc khác khi triển khai trong thực tiễn:

Trong quá trình thực hiện do các văn bản thường xuyên thay đổi nên việc cập nhật các văn bản của những người trực tiếp làm công tác chính sách nhiều khi còn chưa kịp thời.

Quy trình thực hiện thay đổi nên khi các đối tượng đến làm hồ sơ dù đã được hướng dẫn nhưng vẫn còn nhiều sai sót phải làm đi làm lại. Mặt khác một số đối tượng trong khi thực hiện các nội dung có liên quan đã mất hồ sơ gốc nên gây khó khăn trong việc cung cấp hồ sơ dẫn đến thời gian thực hiện kéo dài.

V.ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho người có công do mức hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho người có công còn thấp, một số gia đình muốn làm nhà ở nhưng do kinh tế khó khăn nên nguồn vốn đối ứng để làm nhà ở bị hạn chế nên các đối tượng vẫn không đủ khả năng để thực hiện việc làm nhà ở với giá cả thị trường hiện tại.

- Đề nghị hỗ trợ thêm kinh phí và thêm đối tượng đối với những người thực hiện việc đi thăm viếng mộ liệt sỹ tại các nghĩa trang.

Trên đây là Báo cáo sơ **kết** thực hiện các Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn xã Hộ Độ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu VT, Ph.LĐTĐ&XH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trương Bá Khanh